



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; nhân sự quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm vụ tiếp theo tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh ngày 22/9. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng,

Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Về bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021, theo kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Đối với nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã giới thiệu bổ sung 18 nguồn, trong đó 11 đồng chí đã được phê duyệt quy hoạch năm 2016 còn đủ điều kiện,

tiêu chuẩn và 7 đồng chí giới thiệu mới (6 đồng chí đủ điều kiện, 1 đồng chí không đủ điều kiện). Về nguồn quy hoạch Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, hội nghị giới thiệu bổ sung 2 nguồn song không đủ điều kiện do chưa là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nguồn quy hoạch Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị giới thiệu bổ sung 2 nguồn song không đủ điều kiện do chưa là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nguồn quy hoạch Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị giới thiệu bổ sung

4 nguồn (đủ điều kiện). Về nguồn quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị giới thiệu bổ sung 3 nguồn (đủ điều kiện). Về nguồn quy hoạch Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hội nghị không giới thiệu bổ sung thêm.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bổ sung các nguồn mới đủ điều kiện,

(Xem tiếp trang 4)
ĐẠO QUYỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Khai giảng năm học 2017 - 2018

Sáng ngày 25/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Năm học 2016 - 2017, Trường Chính trị tỉnh duy trì quy mô đào tạo 54 lớp trung cấp lý luận chính

trị - hành chính với 3.054 học viên; 3 lớp cao cấp lý luận chính trị; 7 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và 3 lớp trung cấp luật. Nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp quản lý và đào tạo, trong đó chú trọng tìm tòi, đổi mới hoạt động như thí điểm cho học viên đi nghiên cứu thực tế theo chủ đề;

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN - QUỲNH LƯU

Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2017

Chiều ngày 25/9, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2017 và phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II.

Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội; góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội. Để động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tạo, xây dựng nhiều dự án chất lượng tham gia cuộc thi, tạo thành phong trào rộng lớn trong nhân dân về nghiên cứu khoa học, tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(Xem tiếp trang 4)

ANH ĐÀO

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH Triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI

Sáng ngày 25/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh để triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã thông báo khái quát kết quả tổ chức đại hội hội CCB cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề xuất một số nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (19 - 20/10/2017). Để bảo đảm tốt công tác tuyên truyền, Hội CCB tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCB; quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ; các hoạt động, phong trào của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ V và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Hội 5 năm qua...

TIẾN ĐẠT

THÁI THỤY, TIẾN HẢI Chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, từ sáng ngày 25/9 vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy, Tiến Hải có gió mạnh cấp 4 - 5, trưa và chiều tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh.

Để chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động biện pháp phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra các trạm bơm tiêu và hệ thống công trình thủy lợi để sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, vùng trũng thấp. Đối với các diện tích nuôi trồng thủy sản, đôn đốc người dân kiểm tra, gia cố lại bờ ao, đầm, sửa chữa, chằng chống lại các chòi canh và chuẩn bị lưới, dăng chắn khi nước tràn hoặc vỡ bờ tránh thất thoát thủy sản nuôi. Những ao, đầm nuôi ngoài để chính nếu thủy sản đã đạt cỡ thu hoạch hướng dẫn hộ nuôi thu tỉa hoặc thu tổng thể trước khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền, đồng thời chủ động các biện pháp chăm sóc và bảo vệ thủy sản khi có mưa lớn xảy ra.

TRẦN TUẤN - MẠNH THẮNG

Hành trình "Sách - lan tỏa yêu thương" của Viettel

Nhân dịp tết Trung thu năm 2017, chiều ngày 25/9, Viettel Thái Bình phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình hành trình "Sách - lan tỏa yêu thương". Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Chương trình do Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel khởi xướng nhằm giúp mang tủ sách tới các lớp học nơi khó khăn, qua đó tăng cơ hội tiếp cận sách trong thiếu nhi, học sinh. Có nội dung phong phú như truyện thiếu nhi, truyện tranh, từ điển hình ảnh, truyện cổ tích, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã chọn lọc và phân loại thành 300 tủ sách với 15.000 đầu sách để chuyển tới các trường học tại 6 tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong dịp tết Trung thu lần này.

Trong chương trình, ngoài trao học bổng, tặng sách cho các trường học, các em thiếu nhi còn được tham gia các hoạt động vui chơi tập thể, khám phá, trải nghiệm các dụng cụ học tập và giải trí, phá cỗ nhân dịp tết Trung thu. Đây là một trong các chương trình ý nghĩa được Viettel tổ chức thường xuyên, thể hiện trách nhiệm xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng của doanh nghiệp.

TRINH CƯỜNG

VŨ THƯ Hội thảo đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa mới

Sáng ngày 25/9, UBND huyện Vũ Thư phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinH Seed), Công ty Phân bón Hoa Tím tổ chức hội thảo đánh giá kết quả khảo nghiệm một số giống lúa mới trên đồng ruộng Vũ Thư.

Qua cây khảo nghiệm 1ha do 12 hộ nông dân xã Tự Tân (Vũ Thư) canh tác ở vụ mùa năm nay, 2 giống lúa Đông A1 và TBR 279 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình được đánh giá có ưu điểm vượt trội so với các giống lúa đối chứng. Thời gian sinh trưởng của 2 giống lúa từ khi gieo cấy đến khi thu hoạch từ 90 - 95 ngày; năng suất ước đạt 180 - 190kg/sào. Đặc biệt, cây lúa đẻ nhánh khỏe, giầu bông, kháng được bệnh bạc lá và sâu bệnh các loại, lượng phân bón nhẹ. Chất lượng gạo ngon, thơm dẻo, có thể thay thế giống Bắc thơm 7 đang được cấy phổ biến hiện nay. Tham gia khảo nghiệm, 12 hộ nông dân được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, giống lúa và phân bón. Từ mô hình này, trong các vụ tới Vũ Thư sẽ nhân rộng khảo nghiệm 2 giống lúa trên ra các xã trong huyện để đánh giá tổng thể ở các vùng khác nhau nhằm đưa xuất tỉnh đưa vào sản xuất đại trà.

THU TRANG

Chung tay tiết kiệm điện

(Xem trang 2)



Diễn hành hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017 trên các tuyến phố chính ở thành phố Thái Bình.

CÔNG VĂN SỐ 1216 CỦA BỘ Y TẾ

Làm khó cho sản xuất nước mắm truyền thống

(Xem trang 3)